



Bạn có biết tại sao chiến tranh, chia rẽ, ganh ghét và hận thù cứ liên tục xảy ra và cứ tiếp diễn mãi trên thế giới, trong đất nước, trong xã hội, trong Giáo Hội, trong dòng tu, trong giáo xứ, trong gia đình và trong cá nhân của mỗi người chúng ta như vậy không? Có nhiều lý do lắm, nhưng tôi nghĩ một trong những nguyên nhân gây ra những sự xáo trộn và phiền não ... như vậy là bởi vì người ta, trong đó có tôi và có bạn, CHƯA BIẾT TÔN TRỌNG NHỮNG LUẬT LỆ & NHỮNG TÔN TI TRẬT TỰ ở những nơi ấy một cách nghiêm chỉnh. Bạn cứ suy nghĩ thử mà xem!

- Ở trong gia đình nào cũng có trên có dưới, có tôn ti trật tự, cha mẹ là đáng sinh thành dưỡng dục tôi, tôi phải hiếu thảo và phải kính trọng cha mẹ, đó là luật tự nhiên, người không có niềm tin vào Thiên Chúa cũng tuân giữ một cách nghiêm chỉnh luật này. Nếu tôi không biết tôn ti trật tự, không sống thảo hiếu, kính trọng và không nghe lời các ngài dạy dỗ ... thì sự hỗn loạn, xáo trộn và bất an sẽ xảy ra trong gia đình, đó là điều chắc chắn.
- Ở trong cộng đoàn giáo xứ cũng có luật lệ, cũng có những quy định và tôn ti trật tự hẳn hoi. Đầu tiên là cha xứ, rồi đến hội đồng mục vụ, sau đó là các hội đoàn, đoàn thể ... Nếu tôi không tôn trọng những luật lệ của giáo xứ và không làm việc theo hệ thống tổ chức thì chắc chắn sẽ có trục trặc, sẽ có chia rẽ và lung củng trong giáo xứ...

- Ở trong Giáo Hội, trong các dòng tu cũng có trật tự, tôn ti trên dưới rõ ràng. Quyền lãnh đạo tối cao thuộc về Đức Giáo Hoàng, kế đến là đến các Đức Giám Mục địa phận, rồi đến bề trên... Nếu tôi không tuân theo những tôn ti trật tự, làm ngơ trước những luật lệ của Giáo Hội, chống lại quyền giáo huấn của Đức Thánh Cha, đi ngược lại với những chỉ thị của các Đức Giám Mục địa phương, hoặc bất tuân chỉ thị của bề trên ... thì chia rẽ, bất hòa, bất an sẽ ngự trị trong Giáo Hội và trong tâm hồn của tôi ngay thôi!

Vì luật lệ, tôn ti trật tự trong xã hội và trong cộng đoàn đóng một vai trò rất quan trọng cho nên mặc dù là Thiên Chúa và là Con Chiên vô tội tích, Ngài đã tuân thủ tất cả những luật lệ cũng như những tôn ti trật tự trong gia đình, trong xã hội và trong cộng đoàn nơi Ngài sinh trưởng. Thánh Kinh ghi lại rất rõ ràng:

- Chúa Giê-su đã chịu phép cắt bì theo như luật Mô-sê dạy (Lc 2:21)
- Chúa Giê-su đã chịu phép tẩy tủy theo luật Mô-sê, và cũng *dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non* y như các trẻ đầu lòng khác (Lc 2:22-24).
- Chúa Giê-su đã tuân thủ luật nộp thuế cho đền thờ y như mọi người *"Anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra ... anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh"* (Mt 17: 27).
- Chúa Giê-su đã chịu phép rửa tại sông Gio-đan bởi chính tay ông Gio-an và Ngài khẳng định là cần phải làm như vậy cho đúng với luật lệ *"Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính"* (Mt 3:15).

Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa, Ngài có quyền không cần phải tuân giữ những thứ tôn ti trật tự do con người đặt ra, bởi vì Ngài chính là Đấng tạo nên mọi thứ tôn ti trật tự. Thế nhưng Ngài đã không làm như vậy, Ngài không tự miễn chuẩn khỏi những luật lệ và những trật tự trong gia đình, trong xã hội và trong cộng đoàn ... nhưng đã nghiêm chỉnh chấp hành và tuân thủ mọi điều. Nếu Chúa Giê-su, vốn dĩ là Thiên Chúa mà còn tuân giữ các luật lệ và những tôn ti trật tự của con người như vậy thì huống hồ chi là chúng mình? Bạn và tôi cũng phải noi gương bắt chước Ngài trong việc tôn trọng và thi hành những luật lệ và những quy định và những trật tự ở nơi mình đang sinh sống và sinh hoạt.

Chỉ khi nào tôi và bạn tôn trọng và tuân thủ những luật lệ, và những tôn ti trật tự trong gia đình, trong xã hội, trong Giáo Hội, trong giáo xứ và trong dòng tu ... thì lúc ấy đời sống của gia đình, của cộng đoàn, của giáo xứ và của Giáo Hội cũng như của xã hội mà chúng mình đang sống và sinh hoạt mới có được sự bình an, yêu thương và hạnh phúc mà thôi. Bạn có muốn bản thân của bạn, gia đình và cộng đoàn của bạn tránh được những sự lộn xộn, lung củng, chia rẽ và những sự bất hòa không? Nếu muốn thì:

1. *Bạn hãy tuân thủ những luật lệ, hãy chu toàn những bổn phận của một người công dân, của một người giáo dân, của một thành viên và của một người con trong gia đình bằng cách hễ đi làm thì phải đóng thuế, đến nhà thờ thì dâng cúng, đóng niên liễm cho đầy đủ, đóng membership fee cho chu tất và đóng góp tài chánh với cha mẹ của bạn, phụ giúp với các ngài trong những chi tiêu hàng ngày.*
2. *Bạn hãy tuân thủ những luật của tự nhiên, ăn ngủ, làm việc vừa phải, đúng giờ đúng giấc, ĐỪNG làm nhiều, ngủ ít, đừng đêm thức, ngày làm ... Thiên Chúa tạo dựng nên ngày và đêm, phân chia ra giờ giấc cho con người và vạn vật có giờ ăn uống, bồi dưỡng và ngủ nghỉ ...*
3. *Bạn hãy tuân thủ những luật lệ của Thiên Chúa: MẾN CHÚA & YÊU NGƯỜI. Đến tham dự thánh lễ Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, làm việc bác ái, bố thí cũng như quảng đại cống hiến công sức cho những công việc thiện nguyện ví dụ như đi thăm bệnh nhân, an ủi kẻ cô đơn, giúp đỡ cho người già lão...*

Chúng ta cầu nguyện cho nhau để chúng mình luôn luôn noi gương Chúa Kitô, biết tuân giữ mọi luật lệ và những quy định của chính quyền cũng như của giáo quyền và nhất là biết tôn trọng những tôn ti trật tự trong Giáo Hội, trong giáo xứ và trong gia đình. Khi mọi người biết nghiêm chỉnh chấp hành và tuân theo những luật lệ cũng như biết tôn trọng những tôn ti trật tự ... thì tôi bảo đảm bình an, hạnh phúc và yêu thương sẽ đến và ngự trị trong gia đình, trong cộng đoàn giáo xứ và trong tâm hồn của bạn và của tôi ngay hôm nay và trong những ngày tháng sắp tới.

Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD

www.chatinh.org

www.nhachua.net

